

# ด่วนที่สุด

ที่ อว ๐๒๒๑.๑/ว ๑๒๗

ถึง มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดและกำกับ/สถาบันวิทยาลัยชุมชน



คณะศึกษาศาสตร์
วันที่ 1748, 63
วันที่ 4 ส.ย. 2563
เวลา 09.30

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน ๕ เรื่อง ดังนี้

๑. หนังสือสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๔๐๓ (กร ๓)/ว ๔๙๓๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง สรุปผลการประชุมหารือ เรื่อง การบริหารจัดการหน้ากาอนามัยสำหรับการป้องกัน ควบคุมหรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)

๒. หนังสือหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม ที่ อว ๖๒๐๒/๒๗๑ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุน ด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [www.nxpo.or.th/B](http://www.nxpo.or.th/B) และติดต่อผู้ประสานงาน คุณธนวรรณ โทรศัพท์ ๐๖ ๕๙๐๙ ๙๔๔๒

๓. หนังสือหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ ด่วนที่สุด ที่ อว ๖๒๐๔/๒๘๙ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [www.nxpo.or.th/ApplicationPMUADirector๒๐๒๐](http://www.nxpo.or.th/ApplicationPMUADirector๒๐๒๐) และติดต่อผู้ประสานงาน คุณธิติมาพร โทรศัพท์ ๐๘ ๑๖๘๗ ๘๑๖๓

๔. หนังสือสถาบันพระบรมราชชนก ที่ สธ ๑๑๐๕/๓๖๐๘ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก ด่วนโหลดใบสมัครได้ที่ [www.pi.ac.th](http://www.pi.ac.th) โทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๐ ๑๙๑๑

๕. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ สม ๐๐๐๘/ว ๑๒๔๓ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชน สอบถามรายละเอียดได้ที่ผู้ประสานงาน คุณพงศธร รักษาการ โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๑๙๒๑

ทั้งนี้รายละเอียดสามารถ download file ได้จาก [www.mua.go.th](http://www.mua.go.th) เว็บไซต์เดิมสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หัวข้อประชาสัมพันธ์ : หัวข้อหนังสือเวียน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งหน่วยงานในสังกัดให้ทราบและถือปฏิบัติต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

แจ้งเวียนทุกคณะ/ทุกหน่วยงาน

(นายนักสิทธิ์ ศรีกุลชา)  
หัวหน้างานสารบรรณ

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานกลาง  
สำนักอำนวยการ  
2 มิ.ย. 2563  
กลุ่มงานอำนวยการ  
โทร. ๐ ๒๖๑๐ ๕๒๘๘  
โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๕๕๒๔-๒๖

เรียน คณะ

- เพื่อโปรดทราบ
- เพื่อโปรดพิจารณาขอ

นางสาวสมรพร ๑๒๖๓  
Inu Pw ๑๒๖

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม



(นางอนุสรฯ บังศรี)  
นักวิชาการศึกษา  
4 มิ.ย. 63

ดำเนินการตามเสนอ

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ)  
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

1596  
14.53  
22 พ.ค. 2563

สป.อว ( )  
11612  
รับที่  
วันที่ 22 พ.ค. 2563 เวลา 14.43



ที่ นร ๐๔๐๓ (กร ๓)/ว. ๔๙๓๔

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง สรุปรูปผลการประชุมหารือ เรื่อง การบริหารจัดการหน้ากากอนามัยสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙)

① เรียน ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กลุ่มงานอำนวยการ สป.  
รับที่ 657  
วันที่ 22/5/63 เวลา 11:54

ด้วยรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได้ดำเนินการจัดประชุมหารือผู้แทนหน่วยงาน ภาครัฐและผู้ประกอบการโรงงานผลิตหน้ากากอนามัย เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ และได้นำกราบเรียน นายกรัฐมนตรี สรุปรูปการได้ดังนี้

๑. ที่ประชุมรับทราบข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ที่ให้จัดการประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหา เรื่องร้องเรียนทั้งหลายเกี่ยวกับหน้ากากอนามัย ได้แก่ ๑) เรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ๒) เรื่องที่ไม่ได้รับความสะดวก และ ๓) ปัญหาใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งนายกรัฐมนตรีรับทราบและมีความห่วงใย ในปัญหาดังกล่าว โดยมุ่งหวังให้การประชุมหารือฯ นำไปสู่การสร้าง ความเข้าใจร่วมกัน รวมทั้งแก้ปัญหา ดังกล่าวให้เสร็จสิ้นโดยต้องไม่เกิดกรณีปัญหาเช่นเดิมอีกอย่างเด็ดขาด และให้ดำเนินการอย่างเปิดเผย ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

๒. ที่ประชุมรับทราบคำสั่งนายกรัฐมนตรี ๒ ฉบับ คือ คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๙/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการพัสดุฯ และคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๒/๒๕๖๓ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๙/๒๕๖๓ และคำสั่งคณะกรรมการเฉพาะกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการ พัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ที่ ๑/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจติดตามการผลิต และการกระจายหน้ากากอนามัย

๓. ที่ประชุมได้พิจารณาและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา ดังนี้

๓.๑ การคำนวณราคากลางเพื่อการจัดซื้อหน้ากากอนามัยของกรมการค้าภายใน ผู้แทนกรมบัญชีกลาง แจ้งว่ากรมการค้าภายในในฐานะหน่วยงานเจ้าของงบประมาณได้ดำเนินการโดยการสืบราคาจากผู้ประกอบการ หรือผู้ผลิตเมื่อเดือนเมษายน จำนวน ๔ ราย ทั้ง ๔ ราย เสนอราคาชิ้นละ ๔ บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ ราคาชิ้นละ ๔.๒๘ บาทเมื่อรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของกรมบัญชีกลาง ดังนั้น กรมการค้าภายใน จึงสามารถกำหนดราคากลางชิ้นละ ๔.๒๘ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ได้ แต่ประชาชนอาจเกิดความไม่

เข้าใจและสับสนว่าเหตุใดรัฐจึงจัดซื้อแพงกว่าราคาควบคุม (ขึ้นละไม่เกิน ๒.๕๐ บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

#### แนวทางการแก้ไขปัญหา

๑) ให้กรมการค้าภายใน พิจารณากำหนดราคาจำหน่ายปลีกหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ที่ผลิตในประเทศเสียใหม่ ให้สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตจริงตามที่โรงงานผู้ผลิตหน้ากากอนามัยได้รายงานให้กรมการค้าภายในทราบเป็นรายวัน และพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหา กรณี หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ หน้ากากที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม และหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง ทั้งที่ผลิตในประเทศและผลิตในต่างประเทศ ซึ่งมีลักษณะภายนอกไม่แตกต่างไปจากหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ที่ผลิตในประเทศ แต่คุณภาพการใช้ประโยชน์ในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาแตกต่างกัน และหน้ากากอื่นเหล่านั้นไม่ถูกกำหนดราคาจำหน่ายปลีก ทำให้มีราคาในท้องตลาดสูงถึง ๑๕ - ๔๐ บาทต่อชิ้น

๒) ให้กรมการค้าภายใน ชี้แจงเรื่องความแตกต่างระหว่างราคาหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ซึ่งผลิตในประเทศที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ กำหนดราคาขายปลีกไว้ที่ ๒.๕๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) กับราคากลางที่คณะกรรมการเฉพาะกิจ (บูรณาการ) กำหนด ๔.๒๘ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) และราคาหน้ากากอื่นที่มีจำหน่ายในท้องตลาดให้ประชาชนทราบ และเตรียมข้อมูลชี้แจงกรณีดังกล่าว หากถูกสอบถามในสภาผู้แทนราษฎร

๓.๒ การจัดซื้อและการชำระเงิน โรงงานผู้ผลิตหน้ากากอนามัยแจ้งว่า การชำระเงินเพื่อเป็นค่าหน้ากากอนามัยยังคงมีปัญหาความล่าช้า และเกิดหนี้ค้างชำระซึ่งกรมการค้าภายในและองค์การเภสัชกรรมชี้แจงว่า เนื่องจากต้องมีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของสินค้าและการจัดทำเอกสาร

#### แนวทางการแก้ไขปัญหา

ให้กรมการค้าภายในและองค์การเภสัชกรรม เร่งชำระเงินแก่โรงงานผู้ผลิตหน้ากากอนามัยที่ส่งมอบหน้ากากอนามัยครบตามจำนวน และส่งเอกสารถูกต้องครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการ โดยหน่วยงานอาจทำความตกลงกับโรงงานผู้ผลิตในการเบิกจ่ายเป็นรอบระยะเวลาที่แน่นอน แต่ต้องไม่เกิดความล่าช้าในการชำระเงินอีก กรณีที่โรงงานประสบปัญหาได้รับเงินล่าช้า หรือ หน่วยงานมีข้อขัดข้องในการชำระเงินให้แจ้งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยตรง เพื่อจะได้ประสานกับผู้เกี่ยวข้องต่อไป

๓.๓ การจัดหาวัตถุดิบ โรงงานผู้ผลิตหน้ากากอนามัยชี้แจงว่า วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัยส่วนใหญ่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศกำลังจะประสบปัญหาขาดแคลน เนื่องจากความต้องการวัตถุดิบในการผลิตหน้ากากอนามัยจากทั่วโลกเพิ่มขึ้นสูงมาก ทำให้ราคาวัตถุดิบ ได้แก่ Meltblown (ผ้ากรอง) ราคาสูงขึ้นจากเดิม ๔ ดอลลาร์ต่อกิโลกรัม เป็น ๕๐ - ๑๐๐ ดอลลาร์ต่อกิโลกรัม และผ้า Spunbond ที่ใช้เป็น ส่วนประกอบด้านหน้า - หลัง ของหน้ากากอนามัยกำลังจะเริ่มขาดแคลน และมีราคาสูงขึ้นจากเดิม ๒ ดอลลาร์ต่อกิโลกรัม เป็น ๑๒ - ๑๕ ดอลลาร์ต่อกิโลกรัม จึงต้องการให้รัฐบาลสนับสนุนและเกรงว่าภายใน ๒ สัปดาห์ข้างหน้า โรงงานอาจขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิต เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแจ้งว่าได้ขอความร่วมมือให้ บริษัท ทาปิริส (ประเทศไทย) จำกัด ขาย Meltblown (ผ้ากรอง) ที่ผลิตในประเทศให้แก่โรงงานผู้ผลิตหน้ากากอนามัยในประเทศ แม้เดิมบริษัทจะเป็นผู้ผลิตเพื่อส่งออกทั้งหมดก็ตาม โดยบริษัทเสนอที่จะขายให้

ร้อยละ ๔๑ ของยอดการผลิต (กำลังการผลิตจำนวน ๒๕๐ ตัน/ปี) แต่ปริมาณดังกล่าวก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของโรงงานผู้ผลิตหน้ากากอนามัย

#### แนวทางแก้ไขปัญหา

##### ก. การแก้ไขปัญหาระยะสั้น (๓ เดือน)

๑. ให้กรมการค้าภายในทำความตกลงกับ บริษัท ทาปิริสา ตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้เจรจาไว้เบื้องต้นแล้ว เพื่อกำหนดปริมาณการซื้อ Meltblown (ผ้ากรอง)

๒. ให้กรมการค้าภายในและทูตพาณิชย์ดำเนินการติดต่อและจัดซื้อ Meltblown (ผ้ากรอง) และผ้า Spunbond จากรัฐบาลต่างประเทศ เช่น จีน ไต้หวัน ในลักษณะ G to G (กรณีไต้หวันให้ระมัดระวังและคำนึงถึงพันธกรณีระหว่างประเทศด้วย)

๓. ให้กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทยพิจารณากรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น หากโรงงานไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบมาผลิตหน้ากากอนามัยได้ ควรมีการทบทวนการจัดสรรหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ โดยให้เฉพาะกลุ่มที่มีความจำเป็นสูงสุดก่อน เช่น บุคลากรทางการแพทย์ กลุ่มที่มีความจำเป็นน้อยกว่าหรือมีความเสี่ยงต่ำให้ใช้หน้ากากที่ผลิตจากผ้าแทน และควรพิจารณาจัดเตรียมหน้ากากสำรองไว้ในกรณีฉุกเฉิน

ข. การแก้ไขปัญหาระยะยาว รัฐบาลควรมีมาตรการในการสนับสนุนผู้ผลิตวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัยภายในประเทศ และสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัย

๓.๔ การจัดส่งเอกสารรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โรงงานแจ้งว่า มีภาระต้องจัดส่งเอกสารจำนวนมากเพื่อรายงานหน่วยงานรัฐหลายหน่วยงาน โดยเอกสารมีความซ้ำซ้อนกัน กรณีที่เอกสารตกหล่นหรือผิดพลาดควรใช้วิธีการประสานเป็นการภายในเพื่อทวงถาม หรือแจ้งเตือนไม่ควรส่งเอกสารแจ้งบทลงโทษในเชิงข่มขู่ ซึ่งก่อให้เกิดภาพลักษณ์เชิงลบต่อรัฐ และผู้ประกอบการที่เป็นชาวต่างชาติมีทัศนคติไม่ดีต่อรัฐบาลได้

#### แนวทางการแก้ไขปัญหา

ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปรับลดการจัดทำและจัดส่งเอกสารเพื่อให้โรงงานจัดส่งเท่าที่จำเป็น และนำวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการจัดทำและจัดส่งเอกสาร โดยให้สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดเป็นตัวชี้วัดของหน่วยงานในการดำเนินการเรื่องนี้ (ease of doing business)


๓.๕ การกำหนดนิยามคำว่า “หน้ากากอนามัย” ให้กรมการค้าภายในรับไปพิจารณาการให้นิยามเพื่อให้มีความสอดคล้องกัน เพื่อแก้ไขปัญหาความสับสนของการเรียกขานและควบคุม

๓.๖ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแจ้งว่า ได้เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แก่โรงงานผู้ผลิตหน้ากากอนามัย เพื่อสร้างแรงจูงใจในการผลิตเพิ่มขึ้น ขณะนี้มีโรงงานผลิตหน้ากากอนามัยได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน และอยู่ระหว่างการลงทุนหรือเพิ่งได้รับการอนุมัติอีก ๗ โครงการ

นายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วมีบัญชาเห็นชอบ และให้เร่งดำเนินการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  
กระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าภายใน กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรชัย ภูประเสริฐ)

รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง  
ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

กองงานนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๔๑๕๗

โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๔๑๕๙

② รฟท ๑๐.๕๐./๑๐.๕๖.  
11 (จ) รฟท



(รองศาสตราจารย์สรนิต ศิลธรรม)

ปอว.

26 พ.ค. 2563

③

ขอ

รฟท ๑๐๗


เพื่อโปรด

ทราบ

อื่นๆ

เห็นแจ้ง

พิจารณาดำเนินการต่อไป

  
28 พ.ค. 63

เขียน คุณสุพัตนา

โปรด คำนึงการเห็นแก่

13  
๑ พ.ค. ๖๓